

Số: 12

Ngày 29/3/2021

Bản tin hàng tuần
ra ngày thứ Hai

VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI

VĂN BẢN MỚI

1. Quy định việc quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập.
2. Quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia 2021 - 2030.
3. Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cư trú.
4. Quy hoạch hệ thống cơ sở giáo dục chuyên biệt đối với người khuyết tật và hệ thống trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
5. Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2021.
6. Kế hoạch thông tin, truyền thông cải cách hành chính năm 2021.
7. Quy chế phối hợp công tác giữa Bộ Y tế và Công đoàn Y tế Việt Nam giai đoạn 2021-2025.
8. phê duyệt có điều kiện vắc xin cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

VĂN BẢN TRÊN BÀN SOẠN THẢO

Dự thảo Nghị định Chính phủ về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng.

GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT

1. Ban chấp hành công đoàn các cấp họp định kỳ khi nào?
2. Số lượng ủy viên ban chấp hành công đoàn các cấp?
3. Đã ra khỏi công đoàn có được xin gia nhập lại không?
4. Ban chấp hành công đoàn các cấp do cơ quan nào bầu ra?

VĂN BẢN CỦA QUỐC HỘI, CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

1. NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VIỆC QUẢN LÝ TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON VÀ CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CÔNG LẬP

Ngày 23/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 24/2021/NĐ-CP quy định việc quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập.

Cụ thể, cơ sở giáo dục có trách nhiệm giải trình với xã hội, học sinh, cơ quan quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động trong cơ sở giáo dục theo quy định của pháp luật các nội dung sau: Mục tiêu chất lượng giáo dục, kế hoạch tuyển sinh, kế hoạch giáo dục của nhà trường, điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục, kết quả đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục; Hoạt động tuyển sinh, hoạt động giáo dục, quản lý tài chính, tài sản, tổ chức bộ máy và nhân sự của cơ sở giáo dục.

Bên cạnh đó, cơ sở giáo dục bảo đảm học sinh tham gia xây dựng các nội quy, quy định của tổ, lớp, các hoạt động Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và các tổ chức xã hội khác trong cơ sở giáo dục; Chủ động, tích cực thực hiện các nhiệm vụ học tập và rèn luyện theo chương trình các môn học, hoạt động giáo dục do cơ sở giáo dục tổ chức theo kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Cơ sở giáo dục thực hiện tuyển sinh theo yêu cầu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, thực

hiện giáo dục bắt buộc đối với giáo dục tiểu học, yêu cầu phổ cập giáo dục trung học cơ sở theo quy định của pháp luật. Đồng thời, cơ sở giáo dục được quyết định các phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động giáo dục đáp ứng mục tiêu, yêu cầu của chương trình giáo dục, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 15/5/2021.

2. NHIỆM VỤ LẬP QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI TRẠM KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN QUỐC GIA 2021-2030

Ngày 24/03/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 433/QĐ-TTg về việc phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Cụ thể, mục tiêu lập Quy hoạch như sau: giai đoạn 2021-2025, tăng dày mật độ trạm khí tượng thủy văn tự động bảo đảm các yêu cầu phục vụ dự báo số, dự báo điểm, hiện đại hóa hệ thống kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo khí tượng thủy văn và phân tích thí nghiệm đáp ứng nhu cầu của mạng lưới quan trắc; đến năm 2050, mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia bảo đảm tính hiện đại, tự động, có mật độ trạm ngang bằng với các nước phát triển trên thế giới.

Bên cạnh đó, nội dung lập Quy hoạch gồm: Nghiên cứu đánh giá, xác định số lượng trạm khí tượng thủy văn cơ bản cần thiết, các trạm giám sát để phản ánh được các đặc trưng của 07 vùng khí hậu;

Nghiên cứu đề xuất phân loại trạm khí tượng thủy văn cho phù hợp với khuyến cáo của Tổ chức Khí tượng Thế giới và quy định của Luật Khí tượng thủy văn làm cơ sở để xây dựng quy hoạch.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

3. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT CƯ TRÚ

Ngày 24/3/2021, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định 426/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cư trú.

Theo đó, nhằm quán triệt, phổ biến Luật Cư trú, Chính phủ sẽ tiến hành tuyên truyền Luật Cư trú trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức tập huấn chuyên sâu, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ lãnh đạo cơ quan, tổ chức và người trực tiếp làm công tác đăng ký quản lý cư trú. Đồng thời tổ chức quán triệt Luật Cư trú cho cơ quan, tổ chức có liên quan tại địa phương; cũng như tiến hành biên soạn tài liệu phục vụ cho công tác phổ biến Luật.

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng yêu cầu các cơ quan, Bộ, ngành tiến hành xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Cư trú; tổ chức triển khai việc kết nối, chia sẻ, khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Cư trú..

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

4. PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ LẬP QUY HOẠCH HỆ THỐNG CƠ SỞ GIÁO

DỤC CHUYÊN BIỆT ĐỐI VỚI NGƯỜI KHUYẾT TẬT

Ngày 24/03/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 427/QĐ-TTg về việc phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch hệ thống cơ sở giáo dục chuyên biệt đối với người khuyết tật và hệ thống trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Cụ thể, mục tiêu lập Quy hoạch như sau: Phát triển hệ thống cơ sở giáo dục chuyên biệt đối với người khuyết tật và trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập đủ năng lực, quy mô, đáp ứng nhu cầu tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ giáo dục có chất lượng cho tất cả người khuyết tật; công cụ hiệu quả, hiệu lực của Nhà nước để tổ chức không gian, quản lý hệ thống cơ sở giáo dục chuyên biệt đối với người khuyết tật và trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập.

Bên cạnh đó, nội dung lập Quy hoạch gồm: Đánh giá về sự liên kết ngành, liên kết vùng trong phát triển hệ thống cơ sở giáo dục chuyên biệt đối với người khuyết tật và hệ thống trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trong thời kỳ quy hoạch; Danh mục dự án quan trọng quốc gia, dự án ưu tiên đầu tư phát triển hệ thống cơ sở giáo dục chuyên biệt đối với người khuyết tật và hệ thống trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập quốc gia, thứ tự ưu tiên thực hiện.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

5. NHỮNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN CẦN SỚM CUNG CẤP TRÊN CÔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA 2021

Ngày 22/3/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 406/QĐ-TTg về việc phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2021.

Cụ thể, Chính phủ phê duyệt Danh mục 55 dịch vụ công trực tuyến cần sớm được tích hợp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2021 gồm: Liên thông đăng ký khai sinh-đăng ký thường trú-cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi; Thí điểm cơ chế kết nối, chia sẻ dữ liệu trong thực hiện dịch vụ công ích về cung cấp điện; Đăng ký nhãn hiệu quốc tế có nguồn gốc Việt Nam; Đăng ký biến động quyền sử dụng

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.

Ngoài những dịch vụ công được phê duyệt tại Danh mục, căn cứ vào điều kiện thực tiễn của Bộ, ngành, địa phương, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt danh mục, lộ trình, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trực thuộc trong việc tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến thuộc phạm vi quản lý trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2021 đảm bảo đạt tỷ lệ tối thiểu theo quy định tại Nghị quyết 01/NQ-CP.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

VĂN BẢN CỦA BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG

6. KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 2021

Ngày 24/3/2021, Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định 424/QĐ-BNV về Kế hoạch thông tin, truyền thông cải cách hành chính năm 2021.

Đối tượng áp dụng là cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong hệ thống cơ quan hành chính Nhà nước từ Trung ương đến cơ sở, các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập và mọi tầng lớp nhân dân...

Công tác thông tin, tuyên truyền năm 2021 của Bộ tập trung tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về

tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của cải cách hành chính đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính.

Hình thức tuyên truyền sẽ thông qua tất cả các loại hình báo chí và huy động, sử dụng phương tiện thông tin đại chúng, gồm: Các đài phát thanh, đài truyền hình và cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương, địa phương; các loại hình báo chí chuyên ngành, Cổng thông tin điện tử hoặc Trang thông tin điện tử của các bộ, ngành, địa phương.

Hình thức tuyên truyền cũng sẽ phát hành Bản tin điện tử cải cách hành chính của Văn phòng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ với số lượng 04 số/tháng, gửi tới lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương và mở rộng đối tượng phục vụ của Bản tin và đăng tải trên Trang thông tin điện tử cải cách hành chính của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.

7. QUY CHẾ PHỐI HỢP Y TẾ GIỮA BỘ Y TẾ VÀ CÔNG ĐOÀN Y TẾ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2021-2025

Ngày 25/3/2021, Bộ Y tế đã ra Quyết định 1671/QĐ-BYT về việc ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Bộ Y tế và Công đoàn Y tế Việt Nam giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, Bộ Y tế có trách nhiệm lấy ý kiến của Công đoàn Y tế Việt Nam khi chủ trì soạn thảo các văn bản có liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của công chức, viên chức và người lao động ngành Y tế. Công đoàn Y tế Việt Nam có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời gian chậm nhất 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Bộ Y tế.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế và Công đoàn Y tế Việt Nam thống nhất trong công tác chỉ đạo ban hành văn bản triển khai các hoạt động quyền góp, vận động trong toàn ngành để khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt quan tâm, hỗ trợ các cơ sở y tế vùng núi, vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Ngoài ra, Bộ Y tế và Công đoàn Y tế Việt Nam phối hợp ban

hành một số chương trình, kế hoạch triển khai các hoạt động nâng cao năng lực nghề nghiệp, văn hóa công sở của công chức, viên chức và người lao động góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ, hướng tới môi trường y tế ngày càng chuyên nghiệp, văn minh, hiện đại, thân thiện.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

8. PHÊ DUYỆT 01 LOẠI VẮC XIN CHO PHÒNG, CHỐNG COVID-19

Ngày 23/3/2021, Bộ Y tế ban hành Quyết định 1654/QĐ-BYT về việc phê duyệt có điều kiện vắc xin cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, Bộ Y tế phê duyệt vắc xin Gam-COVID-Vac (tên khác là SPUTNIK V) dạng dung dịch tiêm Hộp 1 lọ 3ml (chứa 5 liều), do JSC Generium - Liên Bang Nga theo đề nghị của Trung tâm nghiên cứu, sản xuất Vắc xin và Sinh phẩm y tế (POLYVAC) cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Các điều kiện đi kèm việc phê duyệt vắc xin Gam-COVID-Vac cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 bao gồm: POLYVAC phải phối hợp với Bộ Y tế Việt Nam để triển khai quản trị rủi ro đối với vắc xin Gam-COVID-Vac trong suốt quá trình lưu hành tại Việt Nam; POLYVAC phải phối hợp với Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương hướng dẫn việc bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin Gam-COVID-Vac cho các cơ sở tiêm chủng; Việc sử dụng vắc xin

Gam-COVID-Vac phải theo hướng dẫn của Bộ Y tế

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

VĂN BẢN TRÊN BÀN SOẠN THẢO

DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH CHÍNH PHỦ VỀ ĐIỀU CHỈNH LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ TRỢ CẤP HÀNG THÁNG

Trên cơ sở Luật Bảo hiểm xã hội, Luật An toàn, vệ sinh lao động và các văn bản, quy định khác của Chính phủ có liên quan, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã xây dựng dự thảo Nghị định Chính phủ về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng. Toàn văn dự thảo được đăng tải trên cổng thông tin điện tử Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và được gửi tới các cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan để lấy ý kiến.

Dự thảo Nghị định quy định các nhóm đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh bao gồm: Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động; quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng; cán bộ xã, phường, thị trấn; người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng theo quy định của pháp luật; người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo các Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ngày 04/8/2000 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 06/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ; quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ; công an

nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ; Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ... và một số đối tượng khác được quy định chi tiết tại Khoản 1, Điều 1 của dự thảo Nghị định.

Thời điểm điều chỉnh được quy định tại văn bản dự thảo là từ ngày 01/01/2022, với mức điều chỉnh là tăng thêm 15% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 12 năm 2021 đối với các đối tượng quy định tại Điều 1 dự thảo Nghị định này.

Đáng chú ý, Người có mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp hàng tháng sau khi điều chỉnh theo quy định tại khoản 1 Điều 2 của dự thảo Nghị định, mà thấp hơn 2.500.000 đồng/tháng thì mức điều chỉnh cụ thể như sau: Tăng thêm 200.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức lương hưu, trợ cấp hàng tháng từ 2.300.000 đồng/người/tháng trở xuống; tăng lên bằng 2.500.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức lương hưu, trợ cấp hàng tháng từ 2.300.000

đồng/người/tháng đến dưới
2.500.000 đồng/người/tháng.

Văn bản dự thảo cũng quy định: Kinh phí thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng áp dụng đối với các đối tượng quy định nêu trên được lấy từ nguồn Ngân sách nhà nước và Quỹ bảo hiểm xã hội.

Nghị định này dự kiến có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022 và sẽ chấm dứt hiệu lực của Nghị định số 44/2019/NĐ-CP ngày 20/5/2019 của Chính phủ về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng.

GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT

1. Hỏi: Ban chấp hành công đoàn các cấp họp định kỳ khi nào?

Trả lời: Khoản 7 Điều 11 Điều lệ Công đoàn Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 174/QĐ-TLĐ năm 2020 quy định về thời gian họp định kỳ của ban chấp hành công đoàn các cấp như sau:

Ban chấp hành công đoàn các cấp họp định kỳ 6 tháng 1 lần; nơi không có ban thường vụ, ban chấp hành họp 3 tháng 1 lần; họp đột xuất khi cần.

2. Hỏi: Số lượng ủy viên ban chấp hành công đoàn các cấp?

Trả lời: Khoản 3 Điều 11 Điều lệ Công đoàn Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 174/QĐ-TLĐ năm 2020 quy định về ban chấp hành công đoàn các cấp như sau:

Số lượng ủy viên ban chấp hành công đoàn cấp nào do đại hội công đoàn cấp đó quyết định và không vượt số lượng theo quy định của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn. Trường hợp cần tăng thêm số lượng ủy viên ban chấp hành so với số

lượng đã được đại hội biểu quyết thông qua hoặc vượt quá số lượng theo quy định của Tổng Liên đoàn, phải làm văn bản xin ý kiến và được sự đồng ý của công đoàn cấp trên trực tiếp trước khi tiến hành, nhưng không vượt quá 10%; trường hợp tăng số lượng ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn, do Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn quyết định, nhưng không vượt quá 5%.

3. Hỏi: Đã ra khỏi công đoàn có được xin gia nhập lại không?

Trả lời: Khoản 2 Điều 11 Điều lệ Công đoàn Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 174/QĐ-TLĐ năm 2020 có quy định như sau:

Đoàn viên đã ra khỏi tổ chức công đoàn, nếu tiếp tục có nguyện vọng gia nhập Công đoàn Việt Nam thì phải có đơn xin gia nhập lại tổ chức Công đoàn, do công đoàn cấp trên xem xét kết nạp lại.

4. Hỏi: Ban chấp hành công đoàn các cấp do cơ quan nào bầu ra?

Trả lời: Khoản 1 Điều 11 Điều lệ Công đoàn Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 174/QĐ-TLĐ

năm 2020 quy định về việc bầu ban chấp hành công đoàn các cấp như sau:

- Ban chấp hành công đoàn cấp nào do đại hội công đoàn cấp đó bầu ra;

- Ban chấp hành công đoàn cấp dưới phải được công đoàn cấp trên trực tiếp công nhận;

- Trường hợp cần thiết, công đoàn cấp trên được quyền chỉ định ủy viên ban chấp hành và các chức danh trong ban chấp hành công đoàn cấp dưới, chỉ định ban chấp hành lâm thời và các chức danh trong ban chấp hành lâm thời công đoàn cấp dưới. Thời gian hoạt động của ban chấp hành lâm thời công đoàn không quá 12 tháng. Khi có đề nghị của công đoàn cấp dưới, công đoàn cấp trên có thể điều chỉnh kéo dài thời gian hoạt động của ban chấp hành lâm thời cho phù hợp với kế hoạch đại hội công đoàn các cấp, nhưng tối đa không quá 30 tháng./.